

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

วันศุกร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายอดุลย์ เชิญรัมย์	ประธานสภา อบต.โคกกลาง		
๒	นายอนุภพ บุญสังข์	รองประธานสภา อบต.โคกกลาง		ด่าทอ
๓	นายสมัคร บุราณรูป	สมาชิกสภา อบต.โคกกลาง ม.๓		
๔	นายธนกร ดำรงสุขคำคุณ	สมาชิกสภา อบต.โคกกลาง ม.๔		
๕	นางปราณี แสงอรุณ	สมาชิกสภา อบต.โคกกลาง ม.๕		
๖	นางวณิชฐา แก้วกล้า	สมาชิกสภา อบต.โคกกลาง ม.๖		
๗	นายวิไลย์ ปัจฉิมชาติ	สมาชิกสภา อบต.โคกกลาง ม.๗		
๘	นายเด่น บุญไธสง	สมาชิกสภา อบต.โคกกลาง ม.๘		
๙	นางไพโรวัลย์ ปะกะดั่ง	สมาชิกสภา อบต.โคกกลาง ม.๙		
๑๐	นางสาวนงแก้ว เตียงงา	สมาชิกสภา อบต.โคกกลาง ม.๑๐		
๑๑	นายชัยภัทร์ รั้วแดง	สมาชิกสภา อบต.โคกกลาง ม.๑๑		
๑๒	นายมานะ สุนย์รัมย์	สมาชิกสภา อบต.โคกกลาง ม.๑๒		
๑๓	นางสาวอนันตญา กุ่มมะเรียง	สมาชิกสภา อบต.โคกกลาง ม.๑๓		
๑๔	นายสิงทอง สถาน	สมาชิกสภา อบต.โคกกลาง ม.๑๔		
๑๕	นางจันลา สุดตาซ้าย	สมาชิกสภา อบต.โคกกลาง ม.๑๕		
๑๖	นางสาวสุบัน น้อยใส	สมาชิกสภา อบต.โคกกลาง ม.๑๖		
๑๗	นางสาวจารุวรรณ งามพิมาย	เลขานุการสภาฯ/ปลัด อบต.		

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ	- สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
วันศุกร์ที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

\*\*\*\*\*

**ผู้มาประชุม**

ลำดับที่	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายอดุลย์ เขียวรัมย์	ประธานสภาฯ/สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒	อดุลย์
๒	นายสมัคร บุราณรูป	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓	สมัคร
๓	นายธนกร ดำรงสุขคำคุณ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔	ธนกร
๔	นางปราณี แสงอรุณ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕	ปราณี
๕	นางวณิชฐา แก้วกล้า	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖	วณิชฐา
๖	นายวิสัย ปัจฉิมชาติ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗	วิสัย
๗	นายเด่น บุญไธสง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘	เด่น
๘	นางไพวัลย์ ปะกะตั้ง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙	ไพวัลย์
๙	น.ส.นกกแก้ว เตียงงา	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐	นกกแก้ว
๑๐	นายชัยภัทร์ รั้วแดง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑	ชัยภัทร์
๑๑	นายมานะ สุนย์รัมย์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒	มานะ
๑๒	น.ส.อนันตญา กุ่มมะเรียง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๓	อนันตญา
๑๓	นายสิงทอง สถาน	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๔	สิงทอง
๑๔	นางจันลา สุดตาซ้าย	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๕	จันลา
๑๕	น.ส.สุบัน น้อยใส	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๖	สุบัน
๑๖	น.ส.จารุวรรณ งามพิมาย	เลขานุการสภาฯ/ปลัด อบต.โคกกลาง	จารุวรรณ

**ผู้ไม่มาประชุม**

ลำดับที่	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายอานภาพ บุญสังข์	รองประธานสภาฯ/สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑	ลา

/ผู้เข้าร่วมประชุม...



## ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายเจริญ สุขวิบูลย์	นายก อบต.โคกกกลาง	เจริญ
๒	นายผดุง โรมกลาง	รองนายก อบต.โคกกกลาง ๑	ผดุง
๓	นายจักร นาคินชาติ	รองนายก อบต.โคกกกลาง.๒	จักร
๔	นายสมบัติ เทียบทอง	เลขานุการนายก อบต.โคกกกลาง	สมบัติ
๕	น.ส.อาภาพร ศรีโกตะเพชร	รองปลัด อบต.โคกกกลาง	อาภาพร
๖	นางสาวอำพร ราชประโคน	หัวหน้าสำนักปลัด	อำพร
๗	นางบุญบตี บุญชู	ผอ.กองคลัง	บุญบตี
๘	นายสุภี สิงห์รัมย์	ผอ.กองช่าง	สุภี
๙	นายชรัณ วิไลวงศา	ผอ.กองการศึกษาฯ	ชรัณ
๑๐	นายบุญส่ง คำเอี่ยมดี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	บุญส่ง
๑๑	นายดิรุฒิ เล็งไธสง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ดิรุฒิ
๑๒	นายสมปอง จำปาแดง	นายช่างโยธา	สมปอง
๑๓	จำเอกชัยญา เอียดจบก	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	ชัยญา
๑๔	นายนันทวุฒิ ประทุมสัน	พนักงานจ้างทั่วไป	นันทวุฒิ
๑๕	นางสุจิรา เอียดจบก	พนักงานจ้างทั่วไป	สุจิรา
๑๖	น.ส.จரியากรณ์ อุ่นจิตต	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จரியากรณ์

## เริ่มประชุม

เวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกลางมาครบองค์ประชุม ที่ประชุมพร้อม นายอดุลย์ เขียวรัมย์ ประธานสภาได้เปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

## ระเบียบวาระที่ ๑

## เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายอดุลย์ เขียวรัมย์  
ประธานสภา

- เรียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกลาง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
๑. ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกลางได้รับการเสนอญัตติ จากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกลาง เพื่อให้สภาพิจารณาเรื่องสำคัญและมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกลาง แต่ระหว่างนี้ไม่อยู่ในห้วงการประชุมสภาสมัยสามัญ จึงได้ขออนุญาตจากท่านนายอำเภอลำปลายมาศเพื่อเปิดการประชุมสภาสมัยวิสามัญ บัดนี้ได้รับอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้วและขอแจ้งประกาศอำเภอลำปลายมาศ เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้ทุกท่านพร้อมกับหนังสือนัดประชุม ไปแล้วนั้น

/๒. ขอแสดง...

๒. ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่สอบได้เลื่อนตำแหน่ง จำนวน ๒ ท่าน ซึ่งมีกำหนดย้ายดำรงตำแหน่งใหม่ ในวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ นี้ คือ นายชรัณ วิไลวงศา ผอ.กองการศึกษา ไปดำรงตำแหน่ง รองปลัด อบต. ณ พื้นที่อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ และนางสุกัญญา อภัยจิตต์ นักวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ย้ายไปดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข ณ อบต.เขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

## ระเบียบวาระที่ ๒

### เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

นายอดุลย์ เขียวรัมย์  
ประธานสภา

- เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางทุกท่าน ตามที่สภาได้มีการประชุมไปแล้ว เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งในระเบียบกฎหมายกำหนดไว้ว่า รายงานการประชุมสภาจะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อผ่านการรับรองจากที่ประชุม และทางฝ่ายเลขานุการสภา ได้จัดพิมพ์ไว้เรียบร้อยแล้วและส่งให้ทุกท่านไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้วนั้น ขอให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ได้ศึกษารายละเอียดและตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ก่อนที่จะขอมติรับรอง ให้เวลาในการตรวจสอบ ๒๐ นาที

นายอดุลย์ เขียวรัมย์  
ประธานสภา

- ครบ ๒๐ นาทีแล้ว มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัย จะแก้ไขเพิ่มเติม โปรดยกมือ เมื่อไม่มีท่านใดเสนอ ที่ประชุมไม่มีข้อแก้ไขเพิ่มเติม ต่อไปเป็นการขอมติที่ประชุมรับรอง โดยให้ฝ่ายเลขานุการสภาได้ตรวจนับองค์ประชุม และจดบันทึก

น.ส.จารุวรรณ งามพิมาย  
เลขานุการสภา

**ตรวจนับองค์ประชุม** สมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุมจำนวน ๑๕ ท่าน

มติที่ประชุม	เห็นชอบ	๑๔	เสียง
	ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง (ประธานสภา)

## ระเบียบวาระที่ ๓

### เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๓.๑ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

นายอดุลย์ เขียวรัมย์  
ประธานสภา

- ต่อไประเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ  
ข้อ ๓.๑ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอเรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง หรือเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายได้รายงานชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายเจริญ สุขวิบูลย์  
นายก อบต.

- เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางทุกท่าน ขอมอบหมายให้ นายบุญส่ง คำเอี่ยมดี นักวิเคราะห์ฯ เป็นผู้อ่านรายละเอียดต่อที่ประชุมสภาครับ

นายบุญส่ง คำเอี่ยมดี - เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก ท่านสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
นักวิเคราะห์ฯ ขอนำเรียนรายละเอียดดังต่อไปนี้

### คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

### บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

#### บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ .

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนด แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนา ที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อจะได้นำข้อมูล ดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป

/องค์การบริหาร...

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้

#### **ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต**

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ มีจำนวน ๑๑๗ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๔๑,๒๙๒,๒๘๐ บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๔๑ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒๗,๑๒๘,๕๐๕ บาท มีการนำไปดำเนินการจริงจำนวน ๓๒ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒๕,๒๔๕,๐๑๙ บาท

#### **ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว**

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ มีจำนวน ๑๗ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑,๔๗๕,๐๐๐ บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๔ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๙๐,๐๐๐ บาท มีการนำไปดำเนินการจริงจำนวน ๓ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๗๙,๖๐๐ บาท

#### **ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร**

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ มีจำนวน ๙๐ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒๐,๒๗๑,๗๐๐ บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๖ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๓๓๒,๓๐๐ บาท มีการนำไปดำเนินการจริงจำนวน ๒ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๖๙,๓๑๒ บาท

#### **ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย**

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ มีจำนวน ๔๒๙ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๑๘,๖๑๒,๕๐๐ บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๔๖ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๒,๗๖๓,๖๗๐ บาท มีการนำไปดำเนินการจริงจำนวน ๓๖ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๙,๙๐๗,๘๐๙ บาท

#### **ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร**

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ มีจำนวน ๓๙ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๕,๐๘๙,๐๐๐ บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๔ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๕๘๐,๐๐๐ บาท มีการนำไปดำเนินการจริงจำนวน ๓ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๓๕๙,๓๐๗ บาท

#### **ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง**

๑. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพิ่มในภายหลัง เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากขาดการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบด้าน ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง
๒. โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ
๓. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงินการคลังของท้องถิ่น เป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก

๔. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางให้มากขึ้น ทั้งก่อนการดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการให้เกิด กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการให้ มากขึ้น

๕. ควรมีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางและมีฐานข้อมูลที่เป็น ปัจจุบัน เพื่อสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพื่อนำไปสู่แนวทางการ กำหนดทิศ ทางการพัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไป อย่างรวดเร็ว

๖. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง ด้วยวิธีการต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด

๗. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดำเนินการโครงการพัฒนา ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง

## ส่วนที่ ๑

### บทนำ

#### ๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและ ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้องค์การบริหารส่วน ตำบลโคกกลาง สามารถกำกับดูแลและทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่าง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล โคกกลางจึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล โคกกลางหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง งบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางตรวจสอบดูว่า แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา อุปสรรค อะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตาม ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและ กำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหาร ระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการ พัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน ตำบลโคกกลาง



**บทสรุปของความสำคัญก็คือ** ในการนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการงานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม ลดทอนสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาหลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรบริหารส่วนตำบลโคกกลางให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนโครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

## ๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

๔. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลโคกกลางหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

## ๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของสี่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

**คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย**

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางเพื่อดำเนินการต่อไป

#### ๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวม โดยการพิจารณาเลือกใช้ เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการ ติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่าและวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบ สัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจ หน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุป ข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

##### ๑. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง กำหนด กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

- ๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- ๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผล สรุปภาพรวมประจำปี
- ๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ภายในระยะเวลาที่กำหนด

๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล โคกกลาง

๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางมาปฏิบัติงาน

๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๕ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๑.๖ ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่ จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบลและอาจรวมถึงอำเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

## ๒. ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

- ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- ๒) เครื่องมือ
- ๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

### ๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบาย หรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่ จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

### ๓. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร)

/โครงการ...

โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการอบรมให้ความรู้ การส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรกรรมในระดับครัวเรือน (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น

๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้การสัมภาษณ์ เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการ สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการ สัมภาษณ์ และการ สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัด ในขั้นตอน

๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ บริหารส่วนตำบลโคกกลาง ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร ส่วนตำบลโคกกลาง มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

(๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกต ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล เข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

(๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกต โดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มี ส่วนได้เสียในชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลโคกกลาง คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางจะมีการบันทึกการสำรวจและทิศทางการสำรวจไว้เป็น หลักฐาน

๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาปัญหาความต้องการของ ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

## ๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาด่าง ๆ ระหว่างดำเนิน โครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น หัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และการ ดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน ปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพ ปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

/๕. กระตุ้นให้...



๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไขตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้ สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการ ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง แต่ละคนแต่ละสำนัก/กอง/ ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลโคกกลาง

## ส่วนที่ ๒

### ยุทธศาสตร์การพัฒนากองการปกครองส่วนท้องถิ่น

#### ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองการปกครองส่วนตำบลโคกกลาง เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนด ระยะเวลา ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนากองการปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอลำปลายมาศ และแผนชุมชนตำบลโคกกลาง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองการปกครองส่วนตำบลโคกกลาง มีรายละเอียด ดังนี้

#### วิสัยทัศน์

ตำบลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจมั่นคง ประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

#### พันธกิจ

๑. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต
๒. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๓. ส่งเสริมการศึกษาและศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
๔. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
๕. พัฒนาศักยภาพของคนและความเข้มแข็งของชุมชน
๖. จัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๗. พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม

#### เป้าประสงค์

๑. มีระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
๒. ยกระดับคุณภาพของชีวิตประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

๓. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง รวมทั้งปลูกฝังให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดั่งงาม
๔. เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
๕. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลอย่างยั่งยืน
๖. เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๗. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีความร่มรื่น สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย

### ประเด็นยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อเป็นจุดมุ่งหมายและเป็นกรอบในการพัฒนาที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ดังนี้

#### ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

- แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมและการบูรณาการการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมแบบองค์รวม
- แนวทางที่ ๒ สร้างค่านิยม จิตสำนึกและพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของเด็กเยาวชน และประชาชน
- แนวทางที่ ๓ สนับสนุนและส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และพัฒนาสถาบันครอบครัว
- แนวทางที่ ๔ สร้างความมั่นคงในอาชีพ และรายได้
- แนวทางที่ ๕ ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนให้เป็นเลิศด้านการศึกษาสู่การพัฒนาอาชีพ
- แนวทางที่ ๖ ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และมีพละกำลังที่สมบูรณ์
- แนวทางที่ ๗ ส่งเสริมและบูรณาการในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

#### ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว

- แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
- แนวทางที่ ๒ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- แนวทางที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และผลิตภัณฑ์ชุมชน

#### ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร

- แนวทางที่ ๑ พัฒนาและส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์และอินทรีย์ชีวภาพในการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรกรรม
- แนวทางที่ ๒ เพิ่มพูนทักษะการพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมในระดับครัวเรือนและชุมชน
- แนวทางที่ ๓ พัฒนาระบบน้ำและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรม อุบโภาค - บริโภาค

#### ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

- แนวทางที่ ๑ เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมสำนึกในอุดมการณ์รักชาติและหน้าที่ของพลเมืองไทย เพื่อความสามัคคีของคนในชาติ
- แนวทางที่ ๓ ป้องกันและแก้ปัญหาอาชญากรรมและคอรัปชั่น
- แนวทางที่ ๔ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับชุมชน/หมู่บ้านและหน่วยงานอื่น
- แนวทางที่ ๕ พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค อาคารสถานที่ และโครงสร้างระบบผังเมือง เพื่อรองรับการขยายตัวของประชากรให้ได้มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม

### ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

แนวทางที่ ๑ พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่

ส่งเสริมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แนวทางที่ ๒ พัฒนาอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

แนวทางที่ ๓ พัฒนาปรับปรุงและพัฒนารายได้

### ส่วนที่ ๓

#### ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)	(๕)
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:SDGs)	(๕)
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)
๓.๗ วิสัยทัศน์	(๕)
๓.๘ กลยุทธ์	(๕)
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)
๓.๑๑ แผนงาน	(๕)
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)
<b>รวมคะแนน</b>	<b>๑๐๐</b>

ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ (๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ จำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	๒๐ (๕)	๕
	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ (๔) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ ศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ	(๕)	๕
	(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคม ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ (๖) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(๕)	๕
	(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ (๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของ ประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้ กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วม รับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรัชญาหรือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Brainstorming)	(๕)	๓
	๒. การวิเคราะห์ สภาพการณ์ และ ศักยภาพ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติและ SDGs (Bottom-up/Top-down) (๒) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็น ต้น	๒๐ (๕)
		(๕)	๓



ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๒.การวิเคราะห์ สภาวการณ์และ ศักยภาพ (ต่อ)	(๓) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้นการประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(๕)	๕
	(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพ และกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๕)	๕
๓. ยุทธศาสตร์	(๕) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis) /Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่น ๆ	(๕)	๕
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ที่ สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐ (๕)	๕
๓.๒ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือฉบับที่ ๑๓	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๕
๓.๓ เป้าหมายการ พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่ สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๕
๓.๔ ยุทธศาสตร์ จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๕
๓.๕ ยุทธศาสตร์การ พัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด	(๕)	๕
๓.๖ ยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(๕)	๕

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๓. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) ๓.๗ วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	๕
๓.๘ กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทางวิธีการภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร	(๕)	๕
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะทำ สิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	(๕)	๕
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริงที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	(๕)	๕
๓.๑๑ แผนงาน	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่	(๕)	๕
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือ ฉบับที่ ๑๓ SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค	(๕)	๕
	<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๙๖</b>

๒. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา  
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	๕
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ	๕
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	๕
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	๕
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ	๕
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	๕
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	๕
<b>รวมคะแนน</b>	<b>๑๐๐</b>

การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๑. การสรุป สถานการณ์ การ พัฒนา	๑) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน สถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้ การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis) /Global Demand หรืออื่น ๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	๑๐ (๕)	๕
	๒) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคตทิศทาง แนวโน้มที่ จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การ วิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๕
๒. การประเมินผล การนำแผนพัฒนา ท้องถิ่นไปปฏิบัติใน เชิงปริมาณ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลข ต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวน โครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่างๆ ก็คือผลผลิตเป็นไป ตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้ กำหนดไว้จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตาม หน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้	๑๐ (๕)	๓
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (๑) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ ด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	๓
๓. การประเมินผล การนำแผนพัฒนา ท้องถิ่นไปปฏิบัติใน เชิงคุณภาพ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของ แผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อ วัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และ เป็นไปตามหน้าที่และอำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุข จากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ครัวเรือน วัสดุ การ ดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้องคงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ซึ่งเป็นไปตามหลัก ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้ ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปตามหลักการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๑๐ (๕)	๓



ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๓. การประเมินผล การนำแผนพัฒนา ท้องถิ่นไปปฏิบัติใน เชิงคุณภาพ (ต่อ)	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจ หรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	๓
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน การพัฒนา	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการ วิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis) Global Demand Trend หลัก การบูรณาการ (Integration) หรืออื่น ๆ โดยนำไปจัดทำเป็นรูป โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม	๑๐ (๕)	๕
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม ภาครัฐ วัสดุในการจัดทำบริการสาธารณะหรือ กิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม	(๕)	๕
๕. โครงการพัฒนา ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น ๕.๑ ความชัดเจนของ ชื่อโครงการ	<b>ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้</b> ๑) “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการ จัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนา บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการ เพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่กำหนดไว้ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่อง หนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่ง ที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต	๒๐ (๕)	๕
๕.๒ กำหนด วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับ โครงการ	กำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้อง กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้อง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจนมีลักษณะ เฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ	(๕)	๕
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ) มีความ ชัดเจนนำไปสู่การตั้ง งบประมาณได้ ถูกต้อง	สภาพที่ยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ กลุ่มเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจน ว่าโครงการนี้ทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย กลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือ กลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะ นำไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ”	(๕)	๕

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
<p>๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ)</p> <p>๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ</p>	<p>๑) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่างหลักของราคาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</p> <p>๒) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการ ในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นไปสู่ความยุติธรรม (Equity) และ (๕) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจนตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น</p>	(๕)	๕
<p>๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ</p>	<p>มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator: KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจการกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่ได้รับ (การคาดการณ์ค่าที่จะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ</p>	(๕)	๕
<p>๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p>	<p>ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้</p>	(๕)	๕

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๖. โครงการพัฒนาที่ นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๖.๑ โครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีในภาพรวม	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัตถุประสงค์ วัสดุงานต่าง ๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือ กิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของ งบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๕
๖.๒ โครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย แก้ไขปัญหาความ ยากจน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัตถุประสงค์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพ ประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของ งบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๒
๖.๓ โครงการเพื่อ การพัฒนาท้องถิ่นที่ นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ด้านการบริหาร จัดการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัตถุประสงค์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมหรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๑
๖.๔ โครงการเพื่อ การพัฒนาท้องถิ่นที่ นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับสุขภาพ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัตถุประสงค์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพหรือการดำเนินการ ด้านสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณ รายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๓
๖.๕ โครงการเพื่อ การพัฒนาท้องถิ่นที่ นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับด้าน การศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัตถุประสงค์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๑

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ต่อ) ๖.๖ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัตถุประสงค์ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๕
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัตถุประสงค์ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ตัดตัง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๕
<b>รวมทั้งหมด</b>		<b>๑๐๐</b>	<b>๘๔</b>

### ส่วนที่ ๔

#### ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

#### ๑. การกำกับกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท้องถิ่นปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ
<b>๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น</b>		
๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
<b>๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</b>		
๒.๑ มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๒.๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๒.๓ มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) และ AIC เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	

๒.๔ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๒.๕ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๒.๖ มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๒.๗ มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒.๘ มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๒.๙ มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒.๑๑ มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๒.๑๒ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

## ๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ		
	ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา	บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติ (นำไปปฏิบัติ)	คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ปรากฏในแผนฯ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๑๗	๔๑	๓๕.๐๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยว	๑๗	๔	๒๓.๕๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร	๙๐	๖	๖.๗๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย	๔๒๙	๔๖	๑๐.๗๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร	๓๙	๔	๑๐.๓๐
รวม	๖๙๒	๑๐๑	๑๔.๖๐

## ๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ		
	บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติ (นำไปปฏิบัติ)	ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ปรากฏในข้อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต	๔๑	๓๒	๗๘.๐๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยว	๔	๓	๗๕.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร	๖	๒	๓๓.๓๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย	๔๖	๓๖	๗๘.๓๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร	๔	๓	๗๕.๐๐
รวม	๑๐๑	๗๖	๗๕.๒๕



## ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๕,๓๙๐,๐๐๐	๑๔,๕๕๓,๔๐๐	๘๓๖,๖๐๐	
๒	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๗,๒๐๐,๐๐๐	๖,๗๒๑,๐๐๐	๔๗๙,๐๐๐	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๐๘,๐๐๐	๘๖,๕๐๐	๒๑,๕๐๐	
๔	สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกกลาง	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	
๕	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโคกกลาง	๑๗๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	๐	
๖	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	๑๕,๐๐๐	๑๑,๕๓๒	๓,๔๖๘	
๗	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย	๑๕๐,๐๐๐	๕๑,๘๗๗	๙๘,๑๒๓	
๘	โครงการปฐมนิเทศนักเรียน และผู้ปกครองเด็กเล็ก	๑๐,๐๐๐	๙,๒๒๕	๗๗๕	
๙	ศพด.วัดโคกกลาง (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	๑๖,๒๕๐	๑๓,๓๒๕	๒,๙๒๕	
๑๐	ศพด.วัดโคกกลาง (ค่าจัดการเรียนการสอน)	๑๕๖,๐๖๐	๑๔๑,๓๗๒	๑๔,๖๘๘	
๑๑	ศพด.วัดโคกกลาง (ค่าหนังสือเรียน)	๑๐,๐๐๐	๘,๒๐๐	๑,๘๐๐	
๑๒	ศพด.วัดโคกกลาง (ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกกลาง)	๔๔๖,๔๔๕	๓๙๖,๗๖๕	๔๙,๖๘๐	
๑๓	ศพด.วัดโคกกลาง (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	๑๔,๕๐๐	๑๑,๘๙๐	๒,๖๑๐	
๑๔	ศพด.วัดโคกกลาง (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)	๒๓,๒๐๐	๑๙,๐๒๔	๔,๑๗๖	
๑๕	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน	๑,๘๖๓,๐๐๐	๑,๗๙๙,๔๑๕	๖๓,๕๘๕	
๑๖	โครงการ Big cleaning day	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๓๔	๖๖	
๑๗	โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๒๐	๘๐	
๑๘	โครงการจัดการขยะจากต้นทาง ลดโลกร้อน ลดโรค	๕๐,๐๐๐	๔๘,๙๘๓	๑,๐๑๗	
๑๙	โครงการสมุนไพรรักษาสุขภาพ	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๔๐	๖๐	
๒๐	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	๐	
๒๑	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์	๑๒,๐๐๐	๐	๑๒,๐๐๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๒๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๒๕,๐๐๐	๑๘,๕๙๔	๖,๕๐๖	
๒๓	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเขตพื้นที่ตำบลโคกกลาง	๗๐,๐๐๐	๐	๗๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๔	โครงการป้องกันและดูแลสุขภาพจากภัยฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๕	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย	๒๐,๐๐๐	๑๓,๖๐๗	๖,๓๙๓	
๒๖	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอลำปลายมาศ	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๗	อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๘	โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์	๔๐,๐๐๐	๓๙,๕๙๓	๔๐๗	
๒๙	โครงการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์รักในครอบครัว	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐	
๓๐	โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจและประชาชนทั่วไป อบรมการสร้างซ่อมรถสามล้อโยกและรถเข็นนั่ง	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๓๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	
๓๒	โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับผู้พิการและผู้ดูแล	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	
๓๓	โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่เรียนรู้ภูมิปัญญา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	
๓๔	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	
๓๕	โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ สตรี เยาวชนและประชาชนทั่วไป	๘๕,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	๐	
๓๖	โครงการแข่งขันกีฬา "โคกกลางคัพ"	๒๖๕,๐๐๐	๒๖๔,๙๙๗	๓	
๓๗	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์	๓๐,๐๐๐	๒๗,๐๖๑	๒,๙๓๙	
๓๘	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันนอกสถานที่	๔๐,๐๐๐	๓๙,๓๗๕	๖๒๕	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๓๙	โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	๑๕,๐๐๐	๑๐,๙๕๐	๔,๐๕๐	
๔๐	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข	๑๙,๐๕๐	๘,๖๔๐	๑๐,๔๑๐	
๔๑	โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
รวม		๒๗,๑๒๘,๕๐๕	๒๕,๒๔๕,๐๑๙	๑,๘๘๓,๔๘๖	

## ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวของดีประจำตำบล	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๐	
๒	อุดหนุนการจัดงานของดีลำปลายมาศ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	อุดหนุนการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	
๔	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๖๐๐	๔๐๐	
รวม		๑๙๐,๐๐๐	๑๗๙,๖๐๐	๑๐,๔๐๐	

## ยุทธศาสตร์ที่ ๓

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	โครงการป้องกันโรคระบาดในพืช และสัตว์	๒๐,๐๐๐	๑๙,๖๓๒	๓๖๘	
๒	โครงการฝึกอบรมการจัดการฟาร์มโค	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการฝึกอบรมการไกลบตอซังข้าว หลังฤดูเก็บเกี่ยว	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพฯ	๙๗,๓๐๐	๐	๙๗,๓๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการอบรมทำอาหารสัตว์	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๖๘๐	๓๒๐	
๖	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	
รวม		๓๒๒,๓๐๐	๑๖๙,๓๑๒	๑๕๒,๙๘๘	

## ยุทธศาสตร์ที่ ๔

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	โครงการอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธี อำเภอ ลำปลายมาศ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	
๒	โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและประชาคมระดับตำบล	๓๕,๐๐๐	๐	๓๕,๐๐๐	
๓	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	
๔	อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	
๕	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	๒๐๐,๐๐๐	๑๕๒,๙๕๐	๔๗,๐๕๐	

๖	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นควบคุมไฟป่า	๑๘,๗๐๐	๑๘,๗๐๐	๐	
๗	โครงการการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	๑๕,๐๐๐	๑๓,๔๕๙	๑,๕๔๑	
๘	โครงการการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	
๙	โครงการงานเสริมผิว Asphaltic Concrete หมู่ที่ ๑ บ้านโคกกลาง จุดที่ ๑ จากบ้านนางสมใจ บุญแจ้ง - นางแหลม โกศล จุดที่ ๒ จากศาลากลางหมู่บ้าน - บ้านนายสุรัตน์ เสาะรัมย์	๓๘๔,๙๐๐	๓๕๕,๐๐๐	๒๙,๙๐๐	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ ๒ บ้านซี้ดุ่น จากที่นายประพัฒน์ ปานจิต - ที่นางจำปา นาคา	๗๔,๙๐๐	๗๔,๗๐๐	๒๐๐	
๑๑	โครงการงานลงหินคลุก หมู่ที่ ๒ บ้านซี้ดุ่น จากที่นางนายพันธิกิจ เมือกพันธ์ - ที่นางบัวลิ้น คุ่มสุข	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๘๐๐	๒๐๐	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านสำโรง จากบ้านสำโรง หมู่ที่ ๓ - ที่นายธวัช รักษา	๔๓๕,๘๐๐	๐	๔๓๕,๘๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ ๕ บ้านดอนลอย จุดบูฝ้ายกันเขตแนวป่าอ้อย	๒๐,๖๐๐	๒๐,๖๐๐	๐	
๑๔	โครงการงานลงหินคลุก หมู่ที่ ๕ บ้านดอนลอย จการที่นางนางพิกุล กลอนโพธิ์ - ที่นายสมยศ ชวนรัมย์	๑๐๖,๑๐๐	๑๐๖,๑๐๐	๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑๕	โครงการงานลงหินคลุก หมู่ที่ ๕ บ้านดอนลอย จากที่นายบุญ มาฆะมนตรี - ที่นายเล็ง เตียงจันทร์	๑๑๕,๔๐๐	๑๑๕,๔๐๐	๐	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านโกรกประดู่ จุดที่ ๑ จากวัดโกรกประดู่ - ที่นายบุญตา ชวดรัมย์ จุดที่ ๒ จากที่นางสำลี เล็งไธสง - ที่นายกุล ชีรัมย์	๓๗๖,๒๐๐	๓๖๓,๔๐๐	๑๒,๘๐๐	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านกว้างงอย จากที่นางสาคร นาควิเศษ - ที่นางแม่น้อย แป้นนางรอง	๓๐๖,๔๐๐	๐	๓๐๖,๔๐๐	ก่อนนี้ผูกพัน
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านกว้างงอย จากที่นางด้อย ทวดอาจ - ที่นางบาน อุดหนองเสา	๗๓,๖๘๐	๐	๗๓,๖๘๐	ก่อนนี้ผูกพัน

/๑๙ โครงการก่อสร้าง...

๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองโดนน้อย จากบ้านนายเอกลักษณ์ นามภักดี - บ้านนางเวียง เคลือบ	๒๑๓,๑๐๐	๒๐๕,๗๐๐	๗,๔๐๐	
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองโดนน้อย จากที่นางแก้ว มารุณ - สระหนองโดนน้อย	๑๗๓,๓๐๐	๑๖๗,๓๐๐	๖,๐๐๐	
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านหนองขวาง จากที่นายจันทา นาควิเศษ - ที่นางศิริพร อังฉกรรณ	๓๗๔,๖๙๐	๐	๓๗๔,๖๙๐	ก่อนนี้ผูกพัน
๒๒	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองพลวง จากสี่แยกกลางหมู่บ้าน - ศาลากลางหมู่บ้าน	๑๕๗,๙๙๐	๑๔,๙๐๐	๑๔๓,๐๙๐	
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองพลวง จากที่นายแสวง เสริมรัมย์ - ที่นางสุนา พิมพาชาติ	๘๓,๕๐๐	๗๘,๕๐๐	๕,๐๐๐	
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านเก่า จากที่นายทวี ชนชนาน - ถนนลำปลายมาศ นางรอง	๒๓๐,๖๐๐	๒๑๗,๐๐๐	๑๓,๖๐๐	
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๔ บ้านใหม่ขี้ต้อน จากที่นางละมุล สิบทัศน์ - ที่นางประพันธ์ นาราช	๔๑๐,๗๐๐	๔๑๐,๕๐๐	๒๐๐	
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านไทรงาม จากสระหนองโดนน้อย - บ้านนายสมปอง สระรัมย์	๔๑๓,๖๖๐	๔๐๔,๕๐๐	๙,๑๖๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านร่มเย็น จากที่นายทองหล่อ เสนารณ - ที่นางสำราญ ราชสม	๓๐๖,๑๐๐	๒๙๙,๐๐๐	๗,๑๐๐	
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง	๒๘๒,๑๐๐	๒๖๗,๐๐๐	๑๕,๑๐๐	
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านหนองฟักทอง จากที่นายเพียร ศรีสุวรรณ - เมรุวัดบ้านหนองฟักทอง	๕๔,๐๐๐	๕๒,๙๐๐	๑,๑๐๐	
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองพลวง จากที่นางอารี นาคินชาติ - บ้านนางตุ้ โปรดสูงเนิน	๖๑,๓๐๐	๕๗,๕๐๐	๓,๘๐๐	
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านกว้างงอยพัฒนา จากหลังโรงเรียน - ถนน คสล. ไปบ้านโคกชาด	๘๖,๖๕๐	๐	๘๖,๖๕๐	ก่อนนี้ผูกพัน
๓๒	โครงการงานลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๖ บ้านร่มเย็น เส้นทางไปชลประทานขนาดเล็ก	๑๖๙,๗๐๐	๑๖๙,๕๐๐	๒๐๐	



๓๓	โครงการก่อสร้างประปาบาดาลระบบโซลาร์เซลล์ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองพิกทอง	๔๕๓,๓๐๐	๔๓๙,๐๐๐	๑๔,๓๐๐	
๓๔	โครงการติดตั้งถังแชมเปญประปาบาดาลพร้อมถังกรองสนิม หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกกลางน้อย	๔๓๕,๓๐๐	๐	๔๓๕,๓๐๐	ก่อนนี้ผูกพัน
๓๕	โครงการติดตั้งถังแชมเปญประปาบาดาลพร้อมถังกรองสนิม หมู่ที่ ๑๓ บ้านกวางงอยพัฒนา	๓๓๓,๐๐๐	๐	๓๓๓,๐๐๐	ก่อนนี้ผูกพัน
๓๖	โครงการติดตั้งถังแชมเปญประปาบาดาลพร้อมถังกรองสนิม หมู่ที่ ๓ บ้านสำโรง	๓๗๘,๙๐๐	๐	๓๗๘,๙๐๐	ก่อนนี้ผูกพัน
๓๗	โครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๖๖-๐๑๑ สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๑ ถึงถนนทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๖๖-๐๐๗ หมู่ที่ ๔	๒,๙๓๗,๕๐๐	๒,๘๙๔,๐๐๐	๔๓,๕๐๐	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
๓๘	โครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๖๖-๐๑๔ สายบ้านโคกกลาง (เส้นกลางบ้าน) หมู่ที่ ๑	๑,๕๒๗,๐๐๐	๑,๕๑๐,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
๓๙	ต่อเติมหลังคาอาคารห้องประชุมเนกประสงค์พร้อมเทพื้น ศพด.วัดโคกกลาง	๙๘,๖๐๐	๙๘,๖๐๐	๐	เงินสะสม
๔๐	โครงการงานปรับปรุงรั้วด้านหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง	๒๘๙,๙๐๐	๒๘๗,๐๐๐	๒,๙๐๐	เงินสะสม
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง	๓๗๙,๓๐๐	๓๗๙,๐๐๐	๓๐๐	เงินสะสม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๔๒	โครงการงานลงหินคลุก หมู่ที่ ๑	๒๕,๘๐๐	๒๕,๘๐๐	๐	เงินสะสม
๔๓	โครงการงานลงหินคลุก หมู่ที่ ๒	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	เงินสะสม
๔๔	โครงการงานลงหินคลุก หมู่ที่ ๙	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๐	เงินสะสม
๔๕	โครงการงานลงหินคลุก หมู่ที่ ๓	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐	เงินสะสม
๔๖	โครงการงานลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๔	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	เงินสะสม
รวม		๑๒,๗๖๓,๖๗๐	๙,๙๐๗,๘๐๙	๒,๘๕๕,๘๖๑	

## ยุทธศาสตร์ที่ ๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร	๕๐๐,๐๐๐	๓๒๘,๘๗๕	๑๗๑,๑๒๕	
๒	โครงการอบรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตในการปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการทำงานที่สุจริตโปร่งใส	๑๕,๐๐๐	๑๑,๕๓๒	๓,๔๖๘	

๓	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	๕๐,๐๐๐	๑๘,๙๐๐	๓๑,๓๐๐	
๔	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการมรดก	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
รวม		๕๘๐,๐๐๐	๓๕๙,๓๐๗	๒๒๐,๖๙๓	

### ครุภัณฑ์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ พร้อมกระบะหลังคาโดยสาร	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑,๗๗๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	เงินสะสม
รวม		๑,๘๐๐,๐๐๐	๑,๗๗๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	
รวมทั้งสิ้น ๕ ยุทธศาสตร์		๔๒,๗๘๔,๔๗๕	๓๗,๖๓๖,๐๔๗	๕,๑๔๘,๔๒๘	

## ส่วนที่ ๕

### สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและประเด็นการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ได้ดำเนินการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ที่ต้องการประเมินคือ

๑. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
๒. การวัดความพึงพอใจในการให้บริการ
๓. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนท้องถิ่นในอนาคต

### ส่วนที่ ๑ : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวนประชากรที่ทำแบบประเมิน จำนวน คน

๑. เพศ	๑.๑ เพศชาย	จำนวน ๓๙ คน
	๑.๒ เพศหญิง	จำนวน ๕๔ คน
	๑.๓ LGBTQ	จำนวน - คน
๒. อายุ	๒.๑ อายุต่ำกว่า ๑๘ ปี	จำนวน ๒ คน
	๒.๒ อายุ ๑๘ - ๓๐ ปี	จำนวน ๑๑ คน
	๒.๓ อายุ ๓๑ - ๕๐ ปี	จำนวน ๒๘ คน
	๒.๔ อายุ ๕๑ - ๖๐ ปี	จำนวน ๔๒ คน
	๒.๕ อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป	จำนวน ๑๐ คน
๓. การศึกษา	๓.๑ ประถมศึกษา	จำนวน ๔๖ คน
	๓.๒ มัธยมศึกษา/เทียบเท่า	จำนวน ๒๙ คน
	๓.๓ อนุปริญญา/ปวส.	จำนวน ๓ คน
	๓.๔ ปริญญาตรี	จำนวน ๑๔ คน
	๓.๕ สูงกว่าปริญญาตรี	จำนวน ๑ คน

## ๔. อาชีพ

๔.๑	แม่บ้าน	จำนวน	๑๙ คน
๔.๒	เกษตรกร	จำนวน	๕๑ คน
๔.๓	ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย	จำนวน	๙ คน
๔.๔	รับราชการ	จำนวน	๖ คน
๔.๕	รัฐวิสาหกิจ	จำนวน	๓ คน
๔.๖	นักเรียน/นักศึกษา	จำนวน	๓ คน
๔.๗	อื่นๆ	จำนวน	๒ คน

## ส่วนที่ ๒ : การวัดความพึงพอใจในการให้บริการ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	ค่าเฉลี่ยความพึง พอใจร้อยละ	ระดับความพึงพอใจ
๑	<b>การพัฒนาคุณภาพชีวิต</b> - โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบ สาธารณภัย - โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก - โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย - โครงการ Big cleaning day - โครงการจัดการขยะจากต้นทาง ลดโลกร้อน ลดโรค - โครงการสมุนไพรรักษาบ้านคู่สุขภาพ - โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข - โครงการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์รักในครอบครัว - โครงการแข่งขันกีฬา “โคกกลางคัพ” ฯลฯ	๔.๓๑	ดี
๒	<b>การพัฒนาการท่องเที่ยว</b> - โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวของดีประจำตำบล - โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ฯลฯ	๔.๒๔	ดี

๓	การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร - โครงการอบรมทำอาหารสัตว์ - โครงการป้องกันโรคระบาดในพืช และสัตว์ ฯลฯ	๓.๕๔	ดี
๔	การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย - โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นควบคุมไฟฟ้า - โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ - โครงการเสริมผิว Asphaltic Concrete - โครงการก่อสร้างถนน คสล. - โครงการถนนหินคลุก - โครงการงานติดตั้งถังแชมเปญประปาบาดาล ฯลฯ	๔.๑๓	ดี

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	ค่าเฉลี่ยความพึง พอใจร้อยละ	ระดับความพึงพอใจ
๕	การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร - โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร - โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นพนักงานส่วนตำบลและ พนักงานจ้าง - โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน ฯลฯ	๔.๐๕	ดี
โดยรวม		๔.๒๕	ดี

ประเด็นการพัฒนา/โครงการ	ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ	ระดับความพึงพอใจ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๔.๒๙	ดี
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๔.๒๐	ดี
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๔.๑๒	ดี
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๔.๑๖	ดี
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๔.๐๒	ดี
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๔.๐๑	ดี
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๓.๘๓	ดี
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๓.๙๔	ดี
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๓.๙๒	ดี
โดยรวม	๔.๑๒	ดี

### สรุปผล

การศึกษาประเมินผลระดับความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยศึกษาจากประชากรกลุ่มตัวอย่างจำนวน ๙๓ คน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางได้ผลสรุป ดังต่อไปนี้

ผลการศึกษาพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ๔.๒๕ ตามลำดับความพึงพอใจดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ๔.๓๑
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ๔.๒๔
๓. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ๔.๑๓
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ๔.๐๕
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ๓.๙๔



## ประเด็นการพัฒนา/โครงการ

ผลการศึกษาพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในประเด็นการพัฒนา/โครงการ โดยรวมในระดับดี มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ๔.๑๒ โดยมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มากที่สุด ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ๔.๒๙

### ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนท้องถิ่นในอนาคต

๑. ในปีงบประมาณที่ผ่านมา (๒๕๖๗) ท่านเห็นว่าองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง มีผลงานด้านใดที่ท่านรู้สึกประทับใจมากที่สุด เพราะอะไร

- ๑.๑ โครงการประเพณีในท้องถิ่น
- ๑.๒ โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวของดีประจำตำบล
- ๑.๓ โครงการตลาดสีเขียว ส่งเสริมอาชีพ
- ๑.๔ โครงการปรับสภาพภูมิทัศน์หน้าสำนักงาน
- ๑.๕ โครงการ Big cleaning day (ประชาชนมีส่วนร่วม)
- ๑.๖ การให้บริการ เข้าถึงชุมชน

๒. ในปีงบประมาณที่ผ่านมา (๒๕๖๗) ท่านเห็นว่าสิ่งใดที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ควรปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน

- ๒.๑ ถนน ไฟส่องสว่าง กล้องวงจรปิดในชุมชน
- ๒.๒ ความสะอาดอาคารสำนักงาน
- ๒.๓ โครงสร้างพื้นฐาน
- ๒.๔ ด้านการบริการของพนักงานเจ้าหน้าที่

### ๓. ข้อเสนอแนะอื่นๆ

- ๓.๑ จัดทำโครงการตามลำดับความสำคัญที่หมู่บ้านประชาคมมา
- ๓.๒ ควรมีการปรับสภาพภูมิทัศน์ในสำนักงานให้สวยงาม
- ๓.๓ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ อบต.

๔. ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

- ไม่มี -

นายอดุลย์ เขียวรัมย์ ประธานสภา - ตามเจ้าหน้าที่ได้แจ้งรายละเอียดไปแล้วนั้น มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัย โปรดยกมือ

เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อซักถาม ถือว่าที่ประชุมได้รับทราบและเข้าใจโดยทั่วกันแล้ว

- ที่ประชุมรับทราบ

๓.๒ รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

นายอดุลย์ เขียวรัมย์ ประธานสภา - ต่อไปในระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ ตามข้อ ๓.๒ รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ได้รายงานชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายเจริญ สุขวิบูลย์ นายก อบต.	- เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางทุกท่าน ข้าพเจ้า นายเจริญ สุขวิบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ขอนำเรียน รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลโคกกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังต่อไปนี้ (นายกได้อ่านรายงานผลการปฏิบัติงานต่อที่ประชุมสภา รายละเอียดตามเล่มเอกสารที่แนบ)												
นายอดุลย์ เขียวรัมย์ ประธานสภา	- ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางได้อ่านรายงานผลการปฏิบัติงานฯ แจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุมสภาไปแล้วนั้น มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัย โปรดยกมือ เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อซักถาม ถือว่าที่ประชุมได้รับทราบโดยทั่วกันแล้ว - ที่ประชุมรับทราบ												
<b>ระเบียบวาระที่ ๔</b>	<b>เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา</b> <b>๔.๑.เรื่องพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแทนตำแหน่งที่ ว่างจำนวน ๑ คน</b>												
นายอดุลย์ เขียวรัมย์ ประธานสภา	- ต่อไปในวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ข้อ ๔.๑ เรื่องพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแทนตำแหน่งที่ ว่างจำนวน ๑ คน เนื่องจากนายไพรัตน์ ละเอียด ได้ลาออกจากตำแหน่ง สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง บ้านหนองขวาง หมู่ที่ ๙ และพ้นจากตำแหน่ง คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมด้วย จึงทำให้คณะกรรมการตรวจรายงานการ ประชุมได้ว่างลงจำนวน ๑ คน ฉะนั้นจึงต้องมีการพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภามาทำ หน้าที่แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยให้สมาชิกสภาได้เสนอรายชื่อผู้ที่จะมาทำหน้าที่แทน ตำแหน่งที่ว่าง พร้อมผู้รับรองจำนวน ๒ ท่าน เชิญเสนอครับ												
นายชัยภัทร์ ธีวแดง สมาชิกสภา ม.๑๑	- เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางทุกท่าน ข้าพเจ้านายชัยภัทร์ ธีวแดง สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๑ ขอเสนอนายธนกร ดำรงสุขคำคุณ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔ ผู้รับรองจำนวน ๒ ท่าน ๑ นายสมิคร บุราณรูป สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓ ๒. นางสาวอนันตญา กุ้งมะเรียง สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๓												
นายอดุลย์ เขียวรัมย์ ประธานสภา	มีสมาชิกท่านใดเสนอรายชื่อเพิ่มเติมโปรดยกมือเสนอครับ เมื่อที่ประชุมไม่มีท่านใดเสนอเพิ่มเติมอีก ต่อไปเป็นการขอมติที่ประชุมสภาเห็นชอบให้ นายธนกร ดำรงสุขคำคุณ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔ เป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน การประชุมแทนตำแหน่งที่ว่าง โปรดยกมือ โดยให้ให้ฝ่ายเลขานุการสภาได้ตรวจนับ องค์ประชุม และจดบันทึก												
น.ส.จารุวรรณ งามพิมาย เลขานุการสภา	<b>ตรวจนับองค์ประชุม</b> สมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุมจำนวน ๑๕ ท่าน <table border="0" data-bbox="458 1838 1171 1973"> <tr> <td><b>มติที่ประชุม</b></td> <td><b>เห็นชอบ</b></td> <td><b>๑๔</b></td> <td><b>เสียง</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>ไม่เห็นชอบ</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>เสียง</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>งดออกเสียง</b></td> <td><b>๑</b></td> <td><b>เสียง (ประธานสภา)</b></td> </tr> </table>	<b>มติที่ประชุม</b>	<b>เห็นชอบ</b>	<b>๑๔</b>	<b>เสียง</b>		<b>ไม่เห็นชอบ</b>	<b>-</b>	<b>เสียง</b>		<b>งดออกเสียง</b>	<b>๑</b>	<b>เสียง (ประธานสภา)</b>
<b>มติที่ประชุม</b>	<b>เห็นชอบ</b>	<b>๑๔</b>	<b>เสียง</b>										
	<b>ไม่เห็นชอบ</b>	<b>-</b>	<b>เสียง</b>										
	<b>งดออกเสียง</b>	<b>๑</b>	<b>เสียง (ประธานสภา)</b>										

**๔.๒ เรื่องพิจารณา ขอมติเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗**

นายอดุลย์ เชิญรัมย์  
ประธานสภา

- ต่อไปในข้อ ๔.๒ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาขอมติเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้นำเรียนชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายเจริญ สุขวิบูลย์  
นายก อบต.

- เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางทุกท่าน รายละเอียดในข้อ ๔.๒ ขอมอบหมายให้ นายบุญส่ง คำเอี่ยมดี นักวิเคราะห์ฯ เป็นผู้อ่านรายละเอียดต่อที่ประชุมสภาครับ

นายบุญส่ง คำเอี่ยมดี  
นักวิเคราะห์ฯ

- เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก ท่านสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอนำเรียนรายละเอียดดังต่อไปนี้

**แผนพัฒนาท้องถิ่น**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗**

แบบ ผ.01												
๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น												
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา												
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗												
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง												
ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)
<b>๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต</b>												
๑.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	๓	๓๖๐,๐๐๐	๓	๓๖๐,๐๐๐	๓	๓๖๐,๐๐๐	๙	๑,๐๘๐,๐๐๐
<b>รวม</b>	-	-	-	-	๓	๓๖๐,๐๐๐	๓	๓๖๐,๐๐๐	๓	๓๖๐,๐๐๐	๙	๑,๐๘๐,๐๐๐
<b>๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร</b>												
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	๘	๕,๘๐๐,๐๐๐	๘	๕,๘๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๗	๑๑,๖๐๐,๐๐๐
<b>รวม</b>	-	-	-	-	๘	๕,๘๐๐,๐๐๐	๘	๕,๘๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๗	๑๑,๖๐๐,๐๐๐
<b>๔. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย</b>												
๔.๑ แผนงานเคหะชุมชน	-	-	-	-	๒	๒๕๐,๐๐๐	๒	๒๕๐,๐๐๐	-	-	๔	๕๐๐,๐๐๐
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	๖๐	๑๔๑,๖๕๔,๐๐๐	๖๐	๑๔๑,๖๕๔,๐๐๐	๓	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑๒๓	๒๘๕,๗๕๘,๐๐๐
<b>รวม</b>	-	-	-	-	๖๒	๑๔๑,๘๘๔,๐๐๐	๖๒	๑๔๑,๘๘๔,๐๐๐	๓	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑๒๗	๒๘๖,๒๖๒,๐๐๐
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	๗๓	๑๕๗,๐๕๔,๐๐๐	๗๓	๑๕๗,๐๕๔,๐๐๐	๗	๓,๘๖๐,๐๐๐	๑๕๓	๒๙๑,๗๕๘,๐๐๐

/รายละเอียด...

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ม.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลงและมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม

ค. Sustainable Development Goals (SDGs) เป้าหมายที่ ๓ สร้างหลักประกันว่าคนมีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างค่านิยม จิตสำนึกและพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของเด็กและเยาวชนและประชาชน ๔. สร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
			(ผลิตโครงการ)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(KPI)	จะ	รับผิดชอบหลัก
๑	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	เพื่อพัฒนาทักษะการดูแลคุณภาพชีวิตกลุ่มผู้สูงอายุในตำบลโคกกลาง	กลุ่มผู้สูงอายุ ต.โคกกลาง จำนวน ๑๕๐ คน ได้รับการพัฒนาทักษะและมืออาชีพได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาของตนเอง	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มผู้สูงอายุมีความรู้ เป็นวิทยากรที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความสามารถ ตัวเองได้ ทั้งร่างกาย มีทักษะในการพึ่งพาตนเอง และจิตใจ	ผู้สูงอายุมีความรู้ ความสามารถพึ่งพา ตัวเองได้ ทั้งร่างกาย และจิตใจ	กองสวัสดิการสังคม
๒	โครงการบ้านหลังเรียน	เพื่อพัฒนาทักษะให้กับผู้สูงอายุช่วงหลังเลิกเรียน และสนับสนุนให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด	ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาทักษะช่วงหลังเลิกเรียน	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของผู้สูงอายุในตำบลที่ได้รับการพัฒนา ที่ตั้งทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต	ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองสวัสดิการสังคม
๓	โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพร่างกายและจิตใจผู้สูงอายุ (โครงการสุวชัยเกมส์)	เพื่อพัฒนาทักษะด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจให้กับผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุในตำบลโคกกลาง ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่หลากหลายและเหมาะสม	-	-	๑๑๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๖๐ ได้รับความพึงพอใจในโครงการฯ	ผู้สูงอายุในตำบลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองสวัสดิการสังคม
รวม ๓ โครงการ						๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐			





รายละเอียดโครงการพัฒนา											
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗											
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์											
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน											
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค											
ค. Sustainable Development Goals (SDGs) เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม											
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ											
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม											
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย											
กลยุทธ์ที่ ๑๕ พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค อาคารสถานที่ และโครงสร้างระบบผังเมืองเพื่อรองรับการขยายตัวของประชากรให้ได้มาตรฐาน ทั้งถึงและเป็นธรรม											
แผนงานเคหะและชุมชน											
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
<b>หมู่ที่ ๒ บ้านชีตุน</b>											
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสาธารณะ จากบ้านนางจันทรา สุดตาชัย - นางแสงจันทร์ อู่เรียน	เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือนและเพื่อการเกษตร	จำนวน ๘ ต้น	-	-	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่า ๖๐	- ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพื่อการเกษตร	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอ ลำปลายมาศ
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสาธารณะ จากบ้านนางเจียงเจียรรัมย์ - บ้านนายสมปอง สระรัมย์	เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือนและเพื่อการเกษตร	จำนวน ๘ ต้น	-	-	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่า ๖๐	- ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพื่อการเกษตร	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอ ลำปลายมาศ
รวม ๒ โครงการ				-	-	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	-			

รายละเอียดโครงการพัฒนา											
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗											
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์											
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน											
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค											
ค. Sustainable Development Goals (SDGs) เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม											
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ											
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม											
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย											
กลยุทธ์ที่ ๑๕ พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค อาคารสถานที่ และโครงสร้างระบบผังเมืองเพื่อรองรับการขยายตัวของประชากรให้ได้มาตรฐาน ทั้งถึงและเป็นธรรม											
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
<b>หมู่ที่ ๑ บ้านโคกกลาง</b>											
๑	โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete จากคู่มือประตู่ทางเข้าหมู่บ้าน - บ้านนายสมอง แก้วแสน	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๘๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่เสริมผิวไม่น้อยกว่า ๑,๙๕๐ ตารางเมตร	-	-	๓๙๗,๐๐๐	๓๙๗,๐๐๐	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่า ๖๐	ประชาชนมีการคมนาคม สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบตรอกกันทร่ สายบ้านผู้ใหญ่	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๘๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	๒๖๔,๐๐๐	๒๖๔,๐๐๐	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่า ๖๐	ประชาชนมีการคมนาคม สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๓	โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete จาก คพด. วัดโคกกลาง - คู่มือประตู่หน้าวัดโคกกลาง	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่เสริมผิวไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร	-	-	๘๒๗,๐๐๐	๘๒๗,๐๐๐	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่า ๖๐	ประชาชนมีการคมนาคม สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
<b>หมู่ที่ ๒ บ้านชีตุน</b>											
๔	โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete จากบ้านนางจำลอง อินทะนา - ศาลาประชาชน หมู่ที่ ๑๔ บ้านชีตุน	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่เสริมผิวไม่น้อยกว่า ๑,๙๕๐ ตารางเมตร	-	-	๓๙๔,๐๐๐	๓๙๔,๐๐๐	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่า ๖๐	ประชาชนมีการคมนาคม สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

๕	โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete จากที่นายวิฑิต เกิดาทอง - ที่นายเบ้า เสือซ่อนพงษ์	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวไม่น้อยกว่า ๓๔๐ ตารางเมตร	-	-	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	-	ร้อยละความพึงพอใจของ ประชาชนไม่น้อยกว่า ๖๐	ประชาชนมีการคมนาคม สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๖	โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete จากที่นายสมบัติ เทียบทอง - ที่นายธรรมณ์ พิทักษ์	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตารางเมตร	-	-	๕๖๗,๐๐๐	๕๖๗,๐๐๐	-	ร้อยละความพึงพอใจของ ประชาชนไม่น้อยกว่า ๖๐	ประชาชนมีการคมนาคม สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๗	โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล ก่อสร้าง ถังแชนเจอร์พร้อมถังกรองสนิมคราบชุด ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค - บริโภค	บริเวณสะพานทองไหล	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค เพียงพอ ร้อยละ ๖๐	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค เพียงพอ ร้อยละ ๖๐	กองช่าง
๘	โครงการซ่อมแซมท่อกระจายน้ำ	เพื่อใช้ประชาชนที่พื้นที่ บ้านต่างๆ	หมู่ที่ ๒ บ้านชีตุน	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	การใช้เสียงตามสายดีขึ้น ร้อยละ ๘๐	การใช้เสียงตามสาย ครอบคลุมทุกพื้นที่	กองช่าง
<b>หมู่ที่ ๓ บ้านลำไ้</b>											
๙	โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete จากถนนบ้านนางเสงี่ยม ป้อมทะเล - ที่บ้านนางหัน แอมรัมย์	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตารางเมตร	-	-	๖๖๒,๐๐๐	๖๖๒,๐๐๐	-	ร้อยละความพึงพอใจของ ประชาชนไม่น้อยกว่า ๖๐	ประชาชนมีการคมนาคม สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๑๐	โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete จากถนนบ้านนางหน้อย นิลยงค์ - ที่บ้านนางจันทร์ดี สงคราม	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๙๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๐ ตารางเมตร	-	-	๕๔๔,๐๐๐	๕๔๔,๐๐๐	-	ร้อยละความพึงพอใจของ ประชาชนไม่น้อยกว่า ๖๐	ประชาชนมีการคมนาคม สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๑๑	โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete จากถนนบ้านนายไถวัลย์ เม็กพันธ์ - ที่บ้านนายวันชัย ชื่นดา	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร	-	-	๒๖๗,๐๐๐	๒๖๗,๐๐๐	-	ร้อยละความพึงพอใจของ ประชาชนไม่น้อยกว่า ๖๐	ประชาชนมีการคมนาคม สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๑๒	โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete จากถนนบ้านนางละม้าย สงครามรอด - ที่บ้านนายเขียว สาโรจน์	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๖ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวไม่น้อยกว่า ๘๒๔ ตารางเมตร	-	-	๓๘๙,๐๐๐	๓๘๙,๐๐๐	-	ร้อยละความพึงพอใจของ ประชาชนไม่น้อยกว่า ๖๐	ประชาชนมีการคมนาคม สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๑๓	โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete จากถนนบ้านนางอุณาภา เกิดาทอง - ที่สวนเกษตร	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๙๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๐ ตารางเมตร	-	-	๕๔๔,๐๐๐	๕๔๔,๐๐๐	-	ร้อยละความพึงพอใจของ ประชาชนไม่น้อยกว่า ๖๐	ประชาชนมีการคมนาคม สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๑๔	โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete จากถนนบ้านนางสาววาริรัตน์ อารีสินัน - ที่บ้านนายเดย เพ็ญสุน	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๑ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวไม่น้อยกว่า ๖๐๔ ตารางเมตร	-	-	๒๘๕,๐๐๐	๒๘๕,๐๐๐	-	ร้อยละความพึงพอใจของ ประชาชนไม่น้อยกว่า ๖๐	ประชาชนมีการคมนาคม สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๑๕	โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete จากถนนบ้านนายสุทิน รักษา - ที่บ้านนางสาวสุติรัตน์ สงครามรอด	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๘๘ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวไม่น้อยกว่า ๑,๕๕๒ ตารางเมตร	-	-	๓๗๔,๐๐๐	๓๗๔,๐๐๐	-	ร้อยละความพึงพอใจของ ประชาชนไม่น้อยกว่า ๖๐	ประชาชนมีการคมนาคม สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง



หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองพวง											
๒๖	โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete จากถนนลาดยาง - บ้านนางสมพงษ์ พิมพ์ชาติ	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร	-	-	๗๕๗,๐๐๐	๗๕๗,๐๐๐	-	ร้อยละความพึงพอใจของ ประชาชนไม่น้อยกว่า ๖๐	ประชาชนมีการคมนาคม สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๒๗	โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete จากถนนลาดยาง - บ้านนางประจักษ์ ไหมกลาง	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร	-	-	๕๕๑,๐๐๐	๕๕๑,๐๐๐	-	ร้อยละความพึงพอใจของ ประชาชนไม่น้อยกว่า ๖๐	ประชาชนมีการคมนาคม สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๒๘	โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete จากถนนลาดยาง - บ้านนายอนันต์ พิมพ์ชาติ	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร	-	-	๕๖๗,๐๐๐	๕๖๗,๐๐๐	-	ร้อยละความพึงพอใจของ ประชาชนไม่น้อยกว่า ๖๐	ประชาชนมีการคมนาคม สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๒๙	โครงการย้ายถังประปาจากที่ตั้งเดิมไป สำนักาศหรือถังแรงดัน ท่อประปา และอุปกรณ์ครบชุด	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค	ระยะทาง ๗๕๐ เมตร	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค เพียงพอ ร้อยละ ๖๐	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค เพียงพอ ร้อยละ ๖๐	กองช่าง
๓๐	โครงการติดตั้งลำโพงหอกระจายข่าว แบบไร้สาย	เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารต่างๆ	จำนวน ๖ จุด	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	การใช้เสียงตามสายดีขึ้น ร้อยละ ๘๐	การใช้เสียงตามสาย ครอบคลุมทุกพื้นที่	กองช่าง
๓๑	โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete จากบ้านนายเที่ยง สุดตาชัย - สะพานลำห้วยตลาด	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๑๕ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวไม่น้อยกว่า ๒,๐๖๐ ตารางเมตร	-	-	๙๖๖,๐๐๐	๙๖๖,๐๐๐	-	ร้อยละความพึงพอใจของ ประชาชนไม่น้อยกว่า ๖๐	ประชาชนมีการคมนาคม สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
หมู่ที่ ๑๑ บ้านเก่า											
๓๒	โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete จากบ้านนายบุญจันทร์ โสครินทร์ - ถนนเส้นลำปลายมาศ - นางรอง	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ตารางเมตร	-	-	๑,๖๐๘,๐๐๐	๑,๖๐๘,๐๐๐	-	ร้อยละความพึงพอใจของ ประชาชนไม่น้อยกว่า ๖๐	ประชาชนมีการคมนาคม สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๓๓	โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete จากบ้านนายชัยภัทร วีระแดง - บ้านนางบุญมี ปลาหิมะ	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร	-	-	๑๘๙,๐๐๐	๑๘๙,๐๐๐	-	ร้อยละความพึงพอใจของ ประชาชนไม่น้อยกว่า ๖๐	ประชาชนมีการคมนาคม สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๓๔	โครงการซ่อมแซมหอกระจายข่าว	เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารต่างๆ	หมู่ที่ ๑๑ บ้านเก่า	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	การใช้เสียงตามสายดีขึ้น ร้อยละ ๘๐	การใช้เสียงตามสาย ครอบคลุมทุกพื้นที่	กองช่าง
หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกกลางน้อย											
๓๕	โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete จากบ้านนางดอกไม้ พยัคฆะ - บ้านโคกกลางหมู่ที่ ๑ (เส้นหนองตะคู)	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร	-	-	๘๗๓,๐๐๐	๘๗๓,๐๐๐	-	ร้อยละความพึงพอใจของ ประชาชนไม่น้อยกว่า ๖๐	ประชาชนมีการคมนาคม สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๓๖	โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete จากบ้านนางกิ่ง ใจวิจิตร - ที่สวนนางชนิสรา อ่อนนวล	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐ ตารางเมตร	-	-	๕๖๙,๐๐๐	๕๖๙,๐๐๐	-	ร้อยละความพึงพอใจของ ประชาชนไม่น้อยกว่า ๖๐	ประชาชนมีการคมนาคม สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๓๗	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค จากจุดสิ้นสุดเดิม - บ้านนางน้อย วิเศษนคร	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค - บริโภค	ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร	-	-	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค เพียงพอ ร้อยละ ๖๐	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค เพียงพอ ร้อยละ ๖๐	กองช่าง

หมู่ที่ ๑๓ บ้านกว้างซอยพัฒนา											
๓๘	โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete จากบ้านนางสาวศรีบุญญา พืชตะ - ทองหิน	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร	-	-	๓๕๖,๐๐๐	๓๕๖,๐๐๐	-	ร้อยละความพึงพอใจของ ประชาชนไม่น้อยกว่า ๖๐	ประชาชนมีการคมนาคม สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๓๙	โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete จากบ้านนายทรงสุทร กุ่มะเรียง - ศาลากลางหมู่บ้าน	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐ ตารางเมตร	-	-	๒๒๔,๐๐๐	๒๒๔,๐๐๐	-	ร้อยละความพึงพอใจของ ประชาชนไม่น้อยกว่า ๖๐	ประชาชนมีการคมนาคม สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๔๐	โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete จากข้างโรงเรียนบ้านกว้างซอย - บ้านนางสาววันจันทร์ ใจชื่น	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตารางเมตร	-	-	๔๓๕,๐๐๐	๔๓๕,๐๐๐	-	ร้อยละความพึงพอใจของ ประชาชนไม่น้อยกว่า ๖๐	ประชาชนมีการคมนาคม สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๔๑	โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete จากบ้านนางสุบัน มณีเต็ม - บ้านนางแจ่มพรว กันทา	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร	-	-	๒๒๗,๐๐๐	๒๒๗,๐๐๐	-	ร้อยละความพึงพอใจของ ประชาชนไม่น้อยกว่า ๖๐	ประชาชนมีการคมนาคม สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๔๒	โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete จากบ้านนายทิด เทินทองผล - บ้านนายสัฎฐา จันทัน	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร	-	-	๒๔๕,๐๐๐	๒๔๕,๐๐๐	-	ร้อยละความพึงพอใจของ ประชาชนไม่น้อยกว่า ๖๐	ประชาชนมีการคมนาคม สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
หมู่ที่ ๑๔ บ้านเข้ต้น											
๔๓	โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete จากบ้านนางศุย์ เสือซ่อนพงษ์ - บ้านนางสาววรรณิ์ เตียงงา	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร	-	-	๓๒๑,๐๐๐	๓๒๑,๐๐๐	-	ร้อยละความพึงพอใจของ ประชาชนไม่น้อยกว่า ๖๐	ประชาชนมีการคมนาคม สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๔๔	โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete จากบ้านนายชาญ สุขรินทร์ - บ้านนางเขียว เสือซ่อนพงษ์	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตารางเมตร	-	-	๓๔๐,๐๐๐	๓๔๐,๐๐๐	-	ร้อยละความพึงพอใจของ ประชาชนไม่น้อยกว่า ๖๐	ประชาชนมีการคมนาคม สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๔๕	โครงการซ่อมแซมท่อกระจายน้ำ	เพื่อใช้ประชาชนพื้นที่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านใหม่เข้ต้น		-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	การใช้เสียงตามสายดีขึ้น ร้อยละ ๘๐	การใช้เสียงตามสาย ครอบคลุมทุกพื้นที่	กองช่าง
๔๖	โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล ก่อสร้าง ถังแฉกแปดเหลี่ยมถังกรองสนิมครบชุด ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค - บริโภค	บริเวณสะพานหนองบอน	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค เพียงพอ ร้อยละ ๖๐	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค เพียงพอ ร้อยละ ๖๐	กองช่าง
๔๗	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค จากบ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๒ และ หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค - บริโภค	ระยะทาง ๓,๕๐๐ เมตร	-	-	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค เพียงพอ ร้อยละ ๖๐	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค เพียงพอ ร้อยละ ๖๐	กองช่าง
หมู่ที่ ๑๕ บ้านไทรหม											
๔๘	โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete จากศาลากลางหมู่บ้าน - บ้านนางอุสิมา สายทอง	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวไม่น้อยกว่า ๓๔๐ ตารางเมตร	-	-	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	-	ร้อยละความพึงพอใจของ ประชาชนไม่น้อยกว่า ๖๐	ประชาชนมีการคมนาคม สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
รวม ๔๘ โครงการ						๓๕,๓๖๘,๐๐๐	๓๕,๓๖๘,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐			



รายละเอียดโครงการพัฒนา										แบบ ม.02/2	
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗											
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น											
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์											
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน											
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๓ หนุคหมายที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค											
ค. Sustainable Development Goals (SDGs) เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม											
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ											
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม											
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย											
กลยุทธ์ที่ ๑๕ พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค อาคารสถานที่ และโครงสร้างระบบผังเมืองเพื่อรองรับการขยายตัวของประชากรให้เต็มศักยภาพ ทวิถึงและเป็นธรรม											
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphaltic	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน	กว้าง ๖ เมตร	-	-	๘,๙๘๙,๐๐๐	๘,๙๘๙,๐๐๐	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน	ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกเร็ว	กองช่าง
	Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น	สำหรับใช้ในการคมนาคม	ยาว ๓,๑๔๖ เมตร						ประชาชนไม่น้อยกว่า ๖๐		
	บร.ณ. ๖๖-๐๐๘	ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	หนา ๐.๐๕ เมตร								
	สายทางบ้านกวางน้อยพัฒนา		หรือพื้นที่เสริมผิวไม่น้อยกว่า ๑๘,๘๖๖ ตารางเมตร								
๒	โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphaltic	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน	กว้าง ๕ เมตร	-	-	๕,๕๐๗,๐๐๐	๕,๕๐๗,๐๐๐	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน	ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกเร็ว	กองช่าง
	Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น	สำหรับใช้ในการคมนาคม	ยาว ๒,๒๕๘ เมตร						ประชาชนไม่น้อยกว่า ๖๐		
	บร.ณ. ๖๖-๐๐๙ สายทางบ้านหนองขวาง	ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	หนา ๐.๐๕ เมตร								
	หมู่ที่ ๙ เข็มบ้านสามแฉก หมู่ที่ ๕ ตำบลไทยสามัคคี		หรือพื้นที่เสริมผิวไม่น้อยกว่า ๑๑,๒๙๐ ตารางเมตร								
๓	โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphaltic	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน	จำนวน ๓ ช่วง	-	-	๒,๗๖๒,๐๐๐	๒,๗๖๒,๐๐๐	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน	ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกเร็ว	กองช่าง
	Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น	สำหรับใช้ในการคมนาคม	หนา ๐.๐๕ เมตร						ประชาชนไม่น้อยกว่า ๖๐		
	บร.ณ. ๖๖-๐๑๓ สายทางบ้านลำโรง	ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	หรือพื้นที่เสริมผิวไม่น้อยกว่า ๕,๖๕๖ ตารางเมตร								
	หมู่ที่ ๓ ถึงบ้านหนองพิททอง หมู่ที่ ๔										
๔	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน	กว้าง ๖ เมตร	-	-	๑๙,๙๐๐,๐๐๐	๑๙,๙๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน	ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกเร็ว	กองช่าง
	รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ณ. ๖๖-๐๐๗	สำหรับใช้ในการคมนาคม	ยาว ๑,๙๗๐ เมตร						ประชาชนไม่น้อยกว่า ๖๐		
	สายทางบ้านหนองพิททอง หมู่ที่ ๔	ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	หนา ๐.๐๕ เมตร								
	ตำบลโคกกลาง เข็มบ้านห้วยศาลาใต้ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองบัวโคก		หรือพื้นที่เสริมผิวไม่น้อยกว่า ๑๕,๙๖๐ ตารางเมตร								
๕	โครงการซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (ด้วยวิธี Pavement In-Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน	กว้าง ๖ เมตร	-	-	๒๖,๕๒๔,๐๐๐	๒๖,๕๒๔,๐๐๐	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน	ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกเร็ว	กองช่าง
	บร.ณ. ๖๖-๐๐๑ สายทางบ้านโคกกลาง	สำหรับใช้ในการคมนาคม	ยาว ๖,๐๐๐ เมตร						ประชาชนไม่น้อยกว่า ๖๐		
	หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกกลาง เข็มบ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านยาง	ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	หรือพื้นที่เสริมผิวไม่น้อยกว่า ๘๘,๐๐๐ ตารางเมตร								
			หรือพื้นที่เสริมผิวไม่น้อยกว่า ๑๕,๙๖๐ ตารางเมตร								



๖	โครงการซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางบ้านกวางน้อย หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกกลาง เชื่อมบ้านห้วยตะเคียน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านยาง	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๘๓ เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวไม่น้อยกว่า ๙,๔๖๔ ตารางเมตร	-	-	๕,๗๐๒,๐๐๐	๕,๗๐๒,๐๐๐	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่า ๖๐	ประชาชนมีการคมนาคม สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๗	โครงการซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๖๖-๐๐๔ สายทางบ้านโกรกประดู่ หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกกลาง เชื่อมบ้านห้วยศาลาใต้ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองบัวโคก	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตารางเมตร	-	-	๔,๘๒๘,๐๐๐	๔,๘๒๘,๐๐๐	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่า ๖๐	ประชาชนมีการคมนาคม สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๘	โครงการซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๖๖-๐๐๒ สายทางบ้านหนองทิวทอง หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกกลาง เชื่อมบ้านโกรกประดู่ หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕,๕๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวไม่น้อยกว่า ๔๓,๖๐๐ ตารางเมตร	-	-	๒๔,๒๕๒,๐๐๐	๒๔,๒๕๒,๐๐๐	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่า ๖๐	ประชาชนมีการคมนาคม สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๙	โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๖๖-๐๐๕ สายทางบ้านโกรกประดู่ หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกกลาง เชื่อมบ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านยาง	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๘๐ เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวไม่น้อยกว่า ๒,๙๐๐ ตารางเมตร	-	-	๑,๓๕๙,๐๐๐	๑,๓๕๙,๐๐๐	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่า ๖๐	ประชาชนมีการคมนาคม สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๑๐	โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๖๖-๐๒๐ สายทางบ้านไทรงาม หมู่ที่ ๑๕ เชื่อมบ้านหนองโสนน้อย หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกกลาง	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	จำนวน ๒ ช่วง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๓๕ เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐ ตารางเมตร	-	-	๘๒๓,๐๐๐	๘๒๓,๐๐๐	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่า ๖๐	ประชาชนมีการคมนาคม สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๑๑	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค จากบ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๑ - โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค - บริโภค	ระยะทาง ๓,๕๐๐ เมตร	-	-	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคเพียงพอ	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคเพียงพอ	กองช่าง
รวม ๑๒ โครงการ						๑๐๖,๒๗๖,๐๐๐	๑๐๖,๒๗๖,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐			

แบบ ผ.03										
บัญชีครุภัณฑ์										
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗										
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง										
ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑	อุตสาหกรรมและ การโยธา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่น	ถังแชมเปนูประปาบาดาล พร้อมถังกรองสนิมพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ ๑๔	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-	
รวม					-	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-	

/นายอดุลย์...

- นายอดุลย์ เชิญรัมย์  
ประธานสภา
- ตามที่เจ้าหน้าที่ได้อ่านชี้แจงรายละเอียดไปแล้วนั้น ซึ่งทางผู้นำชุมชนเราได้มีการ  
ร่วมประชุมกันในเบื้องต้นไปก่อนหน้านี้ และฝ่ายเลขาฯได้จัดส่งเป็นเอกสารไปพร้อมกับ  
หนังสือนัดประชุม ทุกท่านคงได้อ่าน และได้ศึกษา ทำความเข้าใจบ้างแล้ว มีสมาชิก  
สภาท่านใดมีข้อสงสัยจะเพิ่มเติม หรือสอบถามโปรดยกมือครับ  
- เมื่อไม่มีท่านใดเพิ่มเติม ต่อไปเป็นการขอมติที่ประชุมในการเห็นชอบเพิ่มเติม  
แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ โดยให้ฝ่ายเลขานุการสภาตรวจนับองค์ประชุม และจดบันทึกครับ
- น.ส.จารุวรรณ งามพิมาย  
เลขานุการสภา
- ตรวจนับองค์ประชุม** สมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุมจำนวน ๑๕ ท่าน
- |              |            |    |                   |
|--------------|------------|----|-------------------|
| มติที่ประชุม | เห็นชอบ    | ๑๔ | เสียง             |
|              | ไม่เห็นชอบ | -  | เสียง             |
|              | งดออกเสียง | ๑  | เสียง (ประธานสภา) |
- ๔.๓ เรื่องพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประกอบด้วย (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน  
แทนตำแหน่งที่ว่าง ๑ คน**
- นายอดุลย์ เชิญรัมย์  
ประธานสภา
- ต่อไปเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ข้อ ๔.๓ เรื่องพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการ  
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภา  
ท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน แทนตำแหน่งที่ว่าง ๑ คน ตำแหน่งดังกล่าวได้ว่างลง  
เนื่องจากนายไพรัตน์ ละเอียด ได้ลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหาร  
ส่วนตำบลโคกกลาง หมู่ที่ ๙ บ้านหนองขวาง และได้พ้นจากตำแหน่งคณะกรรมการ  
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในคราวนี้ด้วย ดังนั้นจึงต้องมีการพิจารณา  
คัดเลือกสมาชิกสภามาทำหน้าที่แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยให้สมาชิกสภาได้เสนอรายชื่อ  
ผู้ที่จะมาทำหน้าที่ดังกล่าว พร้อมผู้รับรองจำนวน ๒ ท่าน เชิญเสนอครับ
- นายธนกร ดำรงสุขคำคุณ  
สมาชิกสภา ม.๔
- เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางทุกท่าน  
ข้าพเจ้านายธนกร ดำรงสุขคำคุณ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔ ขอเสนอนายวิสัย ปัจฉิมชาติ  
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗ บ้านกวางงอย  
ผู้รับรองจำนวน ๒ ท่าน ๑ นายชัยภัทร์ รั้วแดง สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๑  
๒. นางวณิฐา แก้วกล้า สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖
- นายอดุลย์ เชิญรัมย์  
ประธานสภา
- สมาชิกสภาท่านใดมีความประสงค์จะเสนอรายชื่อเพิ่มเติม โปรดยกมือ  
เมื่อที่ประชุมไม่มีท่านใดเสนอเพิ่มเติมอีก ต่อไปเป็นการขอมติที่ประชุมสภาเห็นชอบให้  
วิสัย ปัจฉิมชาติ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗ บ้านกวางงอย เป็นคณะกรรมการติดตาม และ  
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแทนตำแหน่งที่ว่าง โปรดยกมือ โดยให้ฝ่ายเลขานุการ  
สภาได้ตรวจนับองค์ประชุม และจดบันทึก
- น.ส.จารุวรรณ งามพิมาย  
เลขานุการสภา
- ตรวจนับองค์ประชุม** สมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุมจำนวน ๑๕ ท่าน
- |              |            |    |                   |
|--------------|------------|----|-------------------|
| มติที่ประชุม | เห็นชอบ    | ๑๔ | เสียง             |
|              | ไม่เห็นชอบ | -  | เสียง             |
|              | งดออกเสียง | ๑  | เสียง (ประธานสภา) |

นายอดุลย์ เขียวรัมย์  
ประธานสภา

- ขณะนี้เวลา ๑๑.๕๐ น. ขอพักการประชุม รับประทานอาหารกลางวัน  
และแจ้งนัดหมาย เริ่มประชุมต่อในเวลา ๑๓.๐๐-น.  
- พักรับประทานอาหารกลางวัน -

- เวลา ๑๓.๐๐ น. สมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุมครบ ๑๕ ท่าน ครบองค์ประชุม  
เริ่มทำการประชุมต่อ

### ระเบียบวาระที่ ๕

### เรื่องอื่น ๆ

นายอดุลย์ เขียวรัมย์  
ประธานสภา

- ต่อไประเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ ท่านใดมีเรื่องสำคัญจะชี้แจงเพิ่มเติมเชิญครับ  
เชิญ นางสาวจริยาภรณ์ อุ่นจิตต ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ได้มีเรื่องแจ้งต่อ  
ที่ประชุมในระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

น.ส.จริยาภรณ์ อุ่นจิตต  
นักพัฒนาชุมชน

- เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก ท่านสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ขอนำเรียนรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้

๑. เรื่องการจัดงานกิจกรรมวันปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๘ และวันคริสมาส ให้กับสำหรับชมรม  
ผู้สูงอายุ กองสวัสดิการสังคม ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ จึงขอประชาสัมพันธ์  
บอกบุญกับทุกท่านในการร่วมบริจาคสนับสนุนปัจจัย เป็นรางวัลของขวัญพิเศษในงาน  
กิจกรรมครั้งนี้ และหากจะร่วมจับสลากแลกเปลี่ยนของขวัญมูลค่า ๒๐๐ บาท ขึ้นไป  
และเชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกัน มีเมนูกระเพาะปลาในเบื่องต้น  
งานเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสวนหย่อมจุดเช็คอินด้านหน้าห้อง  
ไอซีที การแต่งกายเพื่อให้เข้าบรรยากาศวันคริสมาสจึงขอเป็นโทนสีแดง  
๒. เรื่องกิจกรรมในวันแข่งขันกีฬา อบต.โคกกลาง ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ หลังพิธี  
เปิดในช่วงภาคเช้าจะมีการมอบทุนการศึกษาจากในนามกองทุนวันละบาท และกิจกรรม  
ต่อเนื่องในภาคบ่าย เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น. พิธีมอบวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบ  
อาชีพให้กับประชาชน และกลุ่มอาชีพผลิตขนม เต้าออบขนม เครื่องดื่ม เป็นต้น พร้อม  
ผลิตจำหน่ายในงานวันนี้ด้วย ขอฝากทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์อีกทางหนึ่งด้วย

### - ที่ประชุมรับทราบ

นายอดุลย์ เขียวรัมย์  
ประธานสภา

- เชิญท่านนายกเพิ่มเติมเชิญครับ

นายเจริญ สุขวิบูลย์  
นายก อบต.

- เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ขอเสริมเรื่องการจัดกิจกรรมวันปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๘ สำหรับเจ้าหน้าที่ พนักงาน ฝ่ายสภา  
และฝ่ายบริหาร ดำเนินการต่อเนื่องในช่วงบ่ายที่ห้องประชุม(โตม) หลังจากร่วมกิจกรรม  
ชมรมผู้สูงอายุในช่วงเช้าแล้วเสร็จ นายกจะมีสเต็กเนื้อวากิวมาสมทบในงานด้วย


### - ที่ประชุมรับทราบ

นายอดุลย์ เขียวรัมย์  
ประธานสภา

- ท่านใดมีข้อเสนอแนะ หรือชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่ โปรดยกมือครับ  
เมื่อไม่มีท่านใดเพิ่มเติม ประธานปิดการประชุม

เลิกประชุม


เวลา ๑๔.๐๐ น.

ลงชื่อ  ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม  
(นางสาวจารุวรรณ จาพิมาย)  
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

ลงชื่อ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายอดุลย์ เชิญรัมย์)  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง


คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗  
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม  
(นายเด่น บุญโสง)  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง หมู่ที่ ๘

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม  
(นายธนกร ดำรงสุขคำคุณ)  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง หมู่ที่ ๔

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม  
(นายมานะ สุนรัมย์)  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง หมู่ที่ ๑๒

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ได้รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลงชื่อ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายอดุลย์ เชิญรัมย์)  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง